

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 31.09 บาท ทิศทางทรงตัว กรอบ 31.00-31.20 บาท

* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 31.09 บาท อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 31.08 บาท แนวโน้มทรงตัวในทิศทางที่ยังแข็งค่า คาดกรอบวันนี้ 31.00-31.20 บาท

* นายสรศักดิ์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้มีแนวโน้มทรงตัว หลังรายงานการประชุมล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด ออกมา ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น จากตัวรายงานการประชุม คาดว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยได้ในช่วงปลายปีนี้ หากภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศของสหรัฐฯ เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ทิศทางของสงครามการค้าที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าได้ในช่วงดังกล่าว

* ขณะที่วานนี้หยวนปรับตัวขึ้น หลังจากที่สหรัฐฯกดดันให้จีนป้องกันการอ่อนค่าอย่างหนักของหยวน ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงการค้าใดๆ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินเอเชีย รวมถึงค่าเงินบาทแข็งค่าตามหยวน

* ค่าเงินบาทมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นต่อ ตามภาพการเปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงิน (Risk On) เนื่องจากการเจรจาการค้าจีนกับสหรัฐฯมีทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้เงินหยวนแข็งค่า รวมถึงเป็นบวกกับสกุลเงินเอเชียอื่นๆ

* ติดตามการเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯและจีนที่กรุงวอชิงตันจะมีความคืบหน้า โดยการเจรจาการค้าระดับรัฐมนตรีระหว่างสหรัฐฯและจีนจะเริ่มขึ้นในคืนวันนี้และเสร็จสิ้นในวันศุกร์นี้

* ดัชนีดอลลาร์ล่าสุดอยู่ที่ 96.56 จากวานนี้ 96.44

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 7,989.68 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 7,858.79 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเงินถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร จากวานนี้เท่ากับ 31.090 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้